



# บทเทศน์วันอาทิตย์

โดยพระสังฆราชวีระ อากรณรัตน์

อาทิตย์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา  
21 กันยายน 2014

**บทอ่าน** อสย 55:6-9 ; ฟป 1:20ค-24, 27ก ; มธ 20:1-16ก  
**พระวรสารสัมพันธ์กับ** ประมวลคำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักร (CSDC) 541  
**จุดเน้น** อาณาจักรสวรรค์ไม่เหมือนอาณาจักรใดในโลก

พระวรสารวันนี้เป็นอุปมาเกี่ยวกับอาณาจักรสวรรค์ และอีกครั้งหนึ่งที่ช่วยให้มั่นใจว่าอาณาจักรสวรรค์เป็นอะไรที่**ยิ่งกว่า** (อาณาจักรใดในโลก) มโนภาพของอาณาจักรสวรรค์เป็นความคิดที่มีกล่าวอ้างอิงในพันธสัญญาใหม่บ่อยเป็นลำดับที่สอง ถึง 148 ครั้ง คำว่า อากาเป่ ความรักไม่เห็นแก่ตัวมีมากกว่า

เมื่อเรากล่าวว่าร่วบุคคลหนึ่งเป็น**อะไรที่มากกว่า** เรามักหมายความว่า คนนั้นน่าชื่นชมมากกว่าบุคคลทั่วไป ในทำนองเดียวกัน ไม่มีอะไรในประสบการณ์ของเราเหมือนอาณาจักรสวรรค์ ตามที่พระเยซูเจ้าได้บรรยาย เมื่อประชาชนได้ถามพระเยซูเจ้าเกี่ยวกับอาณาจักรสวรรค์ ไม่ว่าพวกเขาจะแกล้งตั้งคำถามหรือไม่ พระองค์ก็ตอบว่า **“อาณาจักรสวรรค์เปรียบเหมือน...”**

ที่สุด พระเยซูเจ้าทรงอธิบายว่าอาณาจักรสวรรค์เป็นสถานที่ **“หลายคนที่ในกลุ่มแรกจะกลับเป็นกลุ่มสุดท้าย และกลุ่มสุดท้ายจะกลับกลายเป็นกลุ่มแรก”** ผู้โดยยกตนขึ้นจะถูกกดให้ต่ำลง ผู้ใดมีใจสภาพถ่อมตนลงจะได้รับการยกย่องให้สูงขึ้น ผู้ใดปรารถนาเป็นที่หนึ่ง เขาต้องเป็นผู้รับใช้ทุกคน บางครั้งอาณาจักรสวรรค์ถูกเปรียบเหมือน **อวน** ที่มีทั้งปลาดีและปลาเลว หรือเปรียบ **ทุ่งนา** ที่มีข้าวพันธุ์ดีและข้าวละมานปะปนกัน หรือที่มีทั้งแกะและแพะอยู่ด้วยกัน

อุปมาต่างๆ ของพระเยซูเจ้าเกี่ยวกับอาณาจักรสวรรค์ สรุปลงให้เรามั่นใจว่าวันนั้นจะมาถึง เมื่ออาณาจักรถูกทำให้สมบูรณ์ เมื่อเวลานั้นมาถึง จะชัดเจนว่าเป็นอาณาจักรแห่งความจริงและชีวิต อาณาจักรแห่งความศักดิ์สิทธิ์และพระพรหรรษาจะเป็นอาณาจักรแห่งความยุติธรรม ความรัก และสันติสุข

ในบทอ่านแรกวันนี้ ประกาศกอิสยาห์กล่าวถึงเหตุผลว่าอาณาจักรสวรรค์เป็น**อะไรที่ยิ่งกว่า** กล่าวคือ “องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า **ความคิดของเราไม่ใช่ความคิดของท่าน ทางของท่านก็ไม่ใช่ทางของเรา**” เหมือนอุปมาในพระวรสารที่กล่าวว่า ความใจดีของพระเจ้ามีมากเกินไป ความยุติธรรม ทุกคนในอุปมานี้ได้รับค่าจ้าง รางวัลที่ยุติธรรม และนอกนั้นใจดีอีกด้วย

เราต้องจำสิ่งที่อุปมาเรื่องคนงานในสวนองุ่นสอน ไม่เกี่ยวกับนโยบายแรงงาน ไม่มีใครอธิบายเรื่องเงินค่าจ้างเท่ากันกับคนงานที่เริ่มงานตั้งแต่เช้า และคนอื่นๆ ที่ได้เริ่มงานชั่วโมงเดียวก่อนเวลาเลิกงาน นี่เป็นอุปมาเรื่องอาณาจักรสวรรค์สอนเราว่า **ความรอดนิรันดรเป็นของขวัญจากพระเจ้า ไม่ใช่เป็นหนี้เรา และไม่ใช่เราหามาได้**

พระเจ้าประทานแก่บุคคลที่พระองค์ทรงปรารถนา เราตอบสนองความใจดีเช่นนี้ดังคำในบทสดุดี 145 วันนี้ว่า **“องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงยิ่งใหญ่ ทรงสมควรจะได้รับการสรรเสริญยิ่งนัก... องค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดปราน และทรงพระเมตตากรุณา... องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระทัยดีแก่ทุกคน”**

พระสังฆราช วีระ อากรณรัตน์ แปล  
จาก **Homilies** โดย Catholic Diocese of Lansing,  
(กรกฎาคม – กันยายน 2014), หน้า 396- 398.